




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ถวายพระพรในหลวง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทุกสำนักข่าว</p> <p>-วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคมฯ และเต็นท์สนามหญ้าข้างอาคาร ลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง ได้มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคล สมาชิกราชสกุลทุกมहाสาขา คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ผู้นำศาสนา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลา ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ องค์กรอิสระ สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวายเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงพระนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรถึงวันที่ 29 ก.ค.67 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.</p>	
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน (เว็บไซต์ (มติชน ,newtv, thecoverage, hfocus, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.เปิดเผยว่า สปสช.ได้ร่วมดำเนินโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" กับสธ. กรมอนามัย กรมการแพทย์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สปสช. และกรมบัญชีกลาง ดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 นอกจากบริการใส่ฟันเทียม 72,000 ราย ให้กับคนไทยทุกสิทธิการรักษาแล้ว ได้เพิ่มเติมการให้บริการรากฟันเทียมกับผู้ที่ปัญหาใส่ฟันเทียมในโครงการ ฯ เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 7,200 ราย</p> <p>ผลการดำเนินงานล่าสุดใส่ฟันเทียมแล้ว 111,512 ราย เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 39,512 ราย และใส่รากฟันเทียม 4,758 ราย หรือร้อยละ 65 ของเป้าหมาย ทำให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหารสามารถเข้าถึงบริการทั้งการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมที่มีค่าใช้จ่ายสูง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ ซึ่งผลสำรวจสุขภาพช่องปากประชาชนไทยของกรมอนามัย ปี 2566 พบมีผู้สูงอายุสูญเสียฟันทั้งปากประมาณร้อยละ 7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด หรือราว 8 แสนราย โดยส่วนหนึ่งได้รับการใส่ฟันเทียมแล้ว และยังมีผู้ที่ต้องใส่ฟันเทียมมีประมาณ 4 แสนราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบริการจากโครงการนี้</p>	
<p>การแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk, hfocus)</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์บนทวิตกประวัติศาสตร์ เข้าพบนายอนุทิน เมื่อ 25 ก.ค.เพื่อหารือแนวทางเรื่องกฎหมายกัญชากัญชง โดยมีนักธุรกิจเข้าร่วมพูดคุยด้วยเป็นจำนวนมาก เผยรองนายกฯ - มท.1 เปิดใจ พรรคภูมิใจไทยกลับมาสู่เรื่องกัญชาไม่ใช่เพื่อผู้ประกอบการ แต่เพราะยังมีประชาชนยื่นหยัดสื้ออยู่ พร้อมตำหนักกลุ่มทุนกัญชามาให้กำลังใจตอนได้ชัยชนะทางการเมืองแล้ว ว่าวันที่คกก.ควบคุมยาเสพติดลงมติให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด มีแต่ประชาชนผู้ใช้กัญชากลุ่มหนึ่งออกมาเสียสละประท้วงอดอาหารที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ไม่มีกลุ่มผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกมา และอีกส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและใช้ไม่ได้ คือคกก.ควบคุมยาเสพติด ซึ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่พาตนไปดูคลินิกกัญชา บอกว่ากัญชาดี แต่วันนี้กลับล้าลงมตีให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพียงเพื่อหวังตำแหน่ง</p> <p>โพลยาเสพติดกับสังคมไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาไท, การเงินการธนาคารออนไลน์, thejournalistclub, innnews, acnews, linetoday, hfocus, news1live, sondhitalk, thebangkoknsight, newtv.thebetter,)</p> <p>- สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ยาเสพติดกับสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.67 กลุ่มตัวอย่าง 1,128 คน พบว่า เคยพบเห็นคนใกล้ชิดผู้ใช้หรือซื้อยาเสพติด ร้อยละ 47.70 โดยมองว่าสาเหตุที่คนหันไปพึ่งยาเสพติดเพราะซื้อหาได้ง่ายขึ้นร้อยละ 82.54 ด้านการจัดการปัญหาเสพติดในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 88.21 สาเหตุที่ยาเสพติดปราบปรามไม่หมดสิ้นเพราะยาเสพติดราคาถูกและหาได้ง่ายถึงร้อยละ 79.40 ส่วนการที่ให้กัญชาและกัญชงกลับไปเป็นยาเสพติด น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ร้อยละ 36.10 ใกล้เคียงกับเศรษฐกิจแย่งร้อยละ 34.74 และภาพลักษณ์รัฐบาลน่าจะดีขึ้น ร้อยละ 45.12 ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเสพติดด้วยการเพิ่มบทลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ร้อยละ 81.14 โดยคาดหวังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะปราบปรามยาเสพติดได้ ร้อยละ 56.91</p> <p>น.ส.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า จากผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเสพติดไม่ได้อยู่ในมุมมืดของสังคมอีกต่อไป โดยมีกลุ่มตัวอย่างกว่า 47% ที่เคยพบเห็นผู้ใช้และซื้อยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติด "ซื้อง่าย-ขายคล่อง-ล่องหน" กล่าวคือ ยาเสพติดราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และผู้ขายก็ล่องหนไปในเงามืด การปราบปรามไม่ทั่วถึง ประชาชนจึงมองว่าการแก้ปัญหายาเสพติดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อกัญชาและกัญชงจะกลับสถานะเป็นยาเสพติด บางส่วนจึงรู้สึกว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลดีขึ้น การปราบปรามปัญหายาเสพติดจึงเป็นความท้าทายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.ข้าราชการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ตามที่ สธ.ได้จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.-1 ส.ค.นั้น ข้อมูลจนถึงวันที่ 26 ก.ค. มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้ว 41,279 คน เห็นด้วย 38,675 คน คิดเป็น 93.7% และไม่เห็นด้วย 2,158 คน คิดเป็น 6.2 % ทั้งนี้ คาดว่าจนถึงวันปิดระบบจะมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นมากกว่า 100,000 คน</p> <p>ด้าน น.ส.สุวิมล นัมคณิศรรม พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม Nurses Connect กล่าวว่าจากการศึกษาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... สิ่งที่ตนมีความกังวลและได้ทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 1.การคัดเลือกตัวแทนในแต่ละวิชาชีพ จะมีสัดส่วนและการคัดสรรอย่างไร 2.ร่างดังกล่าว จะดูแลครอบคลุมไปถึงคนทำงานทุกคนใน รพ. หรือไม่ 3.เรื่องค่าตอบแทน เพราะมีการระบุว่าจะมีการกำหนดค่าตอบแทนเอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประกาศของ สธ. ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ออกมาดูแลกันเองหรือไม่ 4.เรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ที่ปัจจุบันเป็นการใช้จากเงินบำรุง รพ.อยู่ ไม่ได้ใช้จากงบประมาณกลาง หากเกิดปัญหาด้านการเงินจะมีปัญหาการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างหรือไม่ และ 5.เป็นเรื่องของมาตรฐานการทำงาน คิดว่ายังไม่ครอบคลุมถึงการระบุมตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ชั่วโมงการทำงาน ซึ่งควรระบุชัดเจนเหมือน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ระบุชัดเจนว่าต้องทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ. อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- น.ส.วิไลวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายธัญย์ พันภัย ประธาน อสม.ภาคกลาง ไม่เห็นด้วยกรณีร.มว.สมศักดิ์ จะเปิดช่องนำเงิน ฅกส.อสม.ออกมาใช้ก่อนได้ หวั่นเป็นการก่อภาระหนี้ผูกพันให้กับอสม. สำหรับในกลุ่มอสม.ที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้�าจยังไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับสมาคมฅปาณกิจสงเคราะห์ เพราะอย่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตอนนี้ในแต่ละเดือนการหักเงินค่าประกันสมาชิกฯไม่ได้หักได้ทั้งหมด 100 % พบ 4-5 หมื่นรายที่ยังหักไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่สมรส แต่ถ้ามีการหาเงินในส่วนอื่นมาเพื่อช่วยสนับสนุนก็ยังดีกว่า</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 – 27 ก.ค.67 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล 928 ราย เฉลี่ยวันละ 133 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 513 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 223 ราย.</p>	
<p>การอมเกลือเพื่อทำความสะอาดฟัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv, linetoday, kapook)</p> <p>-กรมอนามัย เตือนการอมเกลือเพื่อทำความสะอาดฟัน ดูเหมือนจะเป็นวิถีธรรมชาติและปลอดภัย แต่ความจริงแล้วอันตรายกว่าที่คิด ทำให้ฟันสึกกร่อน ระคายเคืองต่อเหงือก พร้อมแนะนำวิธีทำความสะอาดฟันอย่างถูกวิธี โดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที โดยใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟันที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง ตรวจสอบสุขภาพฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน</p>	
<p>ข้าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, linetoday)</p> <p>- จากกรณีที่มีการแชร์ว่า ต้มน้ำโซดา ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าเป็น ข้าวปลอม โซดา คือ น้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ไม่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร อีกทั้งความเป็นกรดของโซดายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลทำให้เกิดกรดไหลย้อนและฟันผุได้ ผู้ที่เป็นกรดไหลย้อน ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม หรือหลีกเลี่ยง ส่วนผู้ที่มีการท้องผูก อาหารไม่ย่อย แนะนำให้เลือกกินเมนูอาหารที่มีพืชผัก ผลไม้ หรือ กินอาหารที่ย่อยง่าย เพื่อบรรเทาอาการ</p>	
<p>เสวนางานวิจัยด้านการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ เดลินิวส์</p> <p>- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดเสวนาหัวข้อ บทเรียนการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์กับโอกาสการยกระดับด้วยนักวิจัยไทย ในวันที่ 3 ส.ค. 2567 เวลา 10.45-12.00 น. ร่วมสำรวจโอกาสและข้อควรระวังในการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศของนักวิทยาศาสตร์ไทย กับเสวนาพิเศษนำโดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ชมเสวนาสดออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/ipst.thai</p>	
<p>จับกุมแม่ค้าลักลอบรับจัดฟันเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, nationtv, sondhitalk, linetoday, amarintv, one31, ch8)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. เข้าจับกุม น.ส.โสธยา เชาว์ณะ อายุ 31 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช และ น.ส.กัญต์กนิษฐ์ หนูทรัพย์ อายุ 25 ปี ชาว จ.สงขลา พร้อมของกลาง อุปกรณ์สำหรับจัดฟัน 77 ชิ้น ยางรัดโอริง 82 ชิ้น ยางเซน 67 ชิ้น ลวดสำหรับดัดฟัน 5 ม้วน แบล็กเก็ต 17 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ได้ที่ห้องเช่า 2 แห่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย มีพฤติการณ์ลักลอบเสนอขายลวดดัดฟันแพชั่นและอุปกรณ์ฯ พร้อมให้บริการจัด ดัดฟันแพชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต เบื้องต้น แจ้งข้อหาขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแพชั่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทำการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมา พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537</p>	
<p>ปิด"ซูเปอร์มาร์เกตจีน"กลางเมืองโคราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-นายจิระศักดิ์ ศรีเพชร พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวซูเปอร์มาร์เกตจีน มาเปิดดำเนินกิจการกลางเมืองโคราช และขึ้นป้ายโฆษณาหน้าร้านเป็นภาษาจีน จนทำให้ประชาชนหลายคนแตกตื่นและรู้สึกกังวลว่า เป็นกิจการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของคนต่างด้าวที่มาเปิดดำเนินกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า มีใบขออนุญาตอย่างถูกต้อง และจดทะเบียนในนาม "บริษัทหวังจงหวัง ซูเปอร์มาร์เก็ตจีน" และมีหุ้นส่วน 3 คน เป็นคนไทยทั้งหมด ส่วนลูกจ้างภายในร้านก็เป็นคนไทย และสินค้าภายในร้านส่งมาจากร้านค้าในย่านเยาวราช กรุงเทพฯ ไม่ได้ส่งตรงมาจากประเทศจีน ส่วนภาษีป้าย เทศบาลนครนครราชสีมาจะเป็นคนตรวจสอบ และภาษีอื่นๆ ก็จะมีสรรพากร มาตรวจสอบตามหน้าที่ และหากเป็นเรื่องสลากสินค้า มีคุณภาพมาตรฐานสินค้า ผ่าน อย. หรือไม่ ก็จะเป็นสาธารณสุขจังหวัดฯ ที่จะเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง</p>	
<p>อายุยืนขึ้น สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ -กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นรายงาน อายุคาดเฉลี่ยของประชากรในประเทศ เมื่อปี 2566 เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยอายุคาดเฉลี่ยของผู้หญิงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.05 ปี จากปี 2565 อยู่ที่ 87.14 ปี และผู้ชายเพิ่มขึ้น 0.04 ปี อยู่ที่ 81.09 ปี ทั้งนี้ อายุขัยเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นลดลง เมื่อปี 2564 และ 2565 เนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น</p>	
<p>ไวรัสโอโรปุเช สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ, linetoday) - บราซิล แถลงยืนยันว่า พบผู้เสียชีวิตจากโรค “ไข้โอโรปุเช (Oropuche Fever)” ครั้งแรกของโลก เป็นสตรี 2 ราย มีอายุต่ำกว่า 30 ปี อาศัยอยู่ที่รัฐบาเอีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้งสองรายมีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง และกำลังสอบสวนโรคของผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในรัฐซานตาคาตารีนา ทางตอนใต้ของประเทศว่า เสียชีวิตเพราะไข้โอโรปุเชหรือไม่ สำหรับ ไข้โอโรปุเชนั้น มีุงเป็นพาหะ ซึ่งไปกัดและดูดเลือด จากตัวสลอธ ที่มีเชื้อโรคดังกล่าว ก่อนมากัดมนุษย์ แล้วแพร่เชื้อโรคให้แก่มนุษย์ โดยอาการป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออกที่มีุงพาหะเช่นกัน</p>	